

QUỐC HỘI  
Số: Không số

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 1965

## NGHỊ QUYẾT

CỦA QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA  
NGÀY 10 THÁNG 4 NĂM 1965 VỀ BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ

*Quốc hội khoá III của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, họp kỳ thứ hai, nhất trí tán thành báo cáo của Chính phủ về tình hình mới và nhiệm vụ mới của nhân dân Việt Nam do Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã trình bày trước Quốc hội.*

### I

Suốt 20 năm nay, đế quốc Mỹ không ngừng thực hiện chính sách can thiệp và xâm lược đối với nước ta cũng như đối với Lào và Căm-pu-chia. Hơn 10 năm nay, chúng đã vi phạm hết sức thô bạo hiệp nghị Giơ-ne-vơ, trực tiếp can thiệp vào miền Nam nước ta, dựng lên chính quyền tay sai và quân đội đánh thuê, đàn áp dã man phong trào yêu nước, hòng biến miền Nam nước ta thành một thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ.

Mấy năm nay, đế quốc Mỹ tiến hành chiến tranh xâm lược miền Nam nước ta, gây ra những tội ác vô cùng dã man đối với đồng bào ta.

Nhân dân ta ở miền Nam đã phát huy đến cao độ truyền thống anh hùng của dân tộc, kết hợp chặt chẽ đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, lần lượt đập tan mọi âm mưu và kế hoạch của đế quốc Mỹ. Đứng trước quân thù hung hãn và xảo quyệt, đồng bào đã vùng lên dưới ngọn cờ của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, kiên quyết tiến hành cuộc chiến tranh giải phóng để cứu nước, cứu nhà. Đồng bào càng đánh càng mạnh, càng mạnh càng thắng, còn đế quốc Mỹ càng đánh càng bí, càng bí càng thua. Đến nay cái xương sống của chế độ thống trị của đế quốc Mỹ và tay sai là hệ thống "áp chiến lược" đã bị phá đến bốn phần năm và đang đi đến tan rã hoàn toàn. Quân đội đánh thuê ở miền Nam, công cụ chủ yếu của "chiến tranh đặc biệt" của đế quốc Mỹ, bị thất bại nặng nề, ngày càng hoang mang, dao động và tan rã. Thành thị là nơi mà đế quốc Mỹ và tay sai cho là hậu phương an toàn của chúng thì đang

sôi sục bởi các cuộc đấu tranh của quần chúng nhân dân. Chính quyền tay sai của Mỹ ở miền Nam bị đảo đi đảo lại nhiều lần và ngày càng lung củng chia rẽ một cách sâu sắc.

Trên thế giới, cuộc đấu tranh chính nghĩa của đồng bào miền Nam ngày càng tranh thủ được sự đồng tình và ủng hộ mạnh mẽ của Chính phủ và nhân dân nhiều nước. Địa vị và uy tín của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, người đại diện chân chính duy nhất cho nhân dân miền Nam, ngày càng được nâng cao. Trong khi ấy, đế quốc Mỹ ngày càng bị cô lập và bị dư luận lên án một cách nghiêm khắc.

Để hòng cứu vãn tình thế sa lầy của chúng, gần đây đế quốc Mỹ điên cuồng lao đầu vào một cuộc phưu lưu quân sự vô cùng nguy hiểm. Một mặt, chúng tăng cường chiến tranh xâm lược ở miền Nam, đưa lính thủy đánh bộ, không quân chiến lược của Mỹ và quân đội chư hầu vào miền Nam, dùng bom na-pan, bom lân tinh, chất hoá học và hơi độc để giết hại đồng bào miền Nam ta một cách cực kỳ dã man. Mặt khác, chúng dùng không quân và hải quân hàng ngày tiến công, bắn phá nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, một thành viên của phe xã hội chủ nghĩa. Rõ ràng chúng đang thực hiện kế hoạch từng bước tăng cường chiến tranh xâm lược ở miền Nam và mở rộng chiến tranh ra miền Bắc nước ta.

Đế quốc Mỹ đã hoàn toàn chà đạp lên những điều khoản cơ bản của hiệp nghị Giơ-ne-vơ, vi phạm trắng trợn công pháp quốc tế, gây tội ác đáng muôn đời nguyên rửa đối với Tổ quốc ta và ngang nhiên khiêu khích nhân dân toàn thế giới. Chúng hành động điên cuồng, tưởng uy hiếp được nhân dân Việt Nam ta và hy vọng gỡ thế bí ở miền Nam. Nhưng chúng lầm to. Trong suốt mấy nghìn năm lịch sử, dân tộc Việt Nam ta chưa hề chịu khuất phục trước giặc ngoại xâm. Ngày nay, hơn 30 triệu đồng bào ta càng đoàn kết chặt chẽ và đấu tranh kiên quyết hơn bao giờ hết chống đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ bán nước để bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng và giữ gìn những quyền dân tộc bất khả xâm phạm của mình. Trong cuộc đấu tranh chính nghĩa ấy, nhân dân ta được sự đồng tình và ủng hộ tích cực của nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa anh em, nhân dân châu á, châu Phi, châu Mỹ la-tinh và nhân dân yêu chuộng hoà bình và công lý trên toàn thế giới, kể cả nhân dân Mỹ. Vì vậy, nhân dân Việt Nam nhất định thắng! Đế quốc Mỹ nhất định thất bại! Dù chúng có đưa thêm hàng chục vạn lính Mỹ vào miền Nam và mở rộng hơn nữa chiến tranh ra miền Bắc, chúng cũng không thể xoay chuyển được tình thế, mà chỉ càng bị sa lầy thêm và nhất định sẽ thất bại hoàn toàn.

## II

Tình hình ngày càng trở nên nghiêm trọng. Nhiệm vụ chung của đồng bào hiện nay là: toàn dân đoàn kết, chống Mỹ, cứu nước !

Quốc hội nhất trí tán thành những chủ trương mà Chính phủ đề ra nhằm tăng cường tiềm lực kinh tế và quân sự của miền Bắc, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, nâng cao cảnh giác, tăng cường và giữ vững trật tự, trị an, động viên nhân dân ra sức thi đua yêu nước, đẩy mạnh sản xuất và anh dũng chiến đấu, đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ miền Bắc, hết lòng hết sức ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng của đồng bào miền Nam.

Quốc hội nhất trí tán thành chính sách đối ngoại của Chính phủ, nhằm củng cố đoàn kết và tăng cường phe xã hội chủ nghĩa, hết sức ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, đoàn kết mọi lực lượng hoà bình và tiến bộ trên thế giới, chĩa mũi nhọn đấu tranh vào đế quốc Mỹ xâm lược và gây chiến, góp phần giành thắng lợi cho hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà nhiệt liệt hoan nghênh bản Tuyên bố ngày 22 tháng 3 năm 1965 của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, một văn kiện sáng ngời chân lý, đầy lòng tự hào dân tộc, sục sôi khí thế đấu tranh chống Mỹ và nói lên tinh thần quyết chiến, quyết thắng của đồng bào miền Nam anh hùng. Bản tuyên bố đó đã vạch trần âm mưu và tội ác của đế quốc Mỹ, đồng thời kêu gọi đồng bào miền Nam đoàn kết toàn dân, vũ trang toàn dân, ngoan cường và dũng cảm, đánh mạnh, đánh trúng vào đế quốc Mỹ xâm lược và tay sai của chúng, nhằm giải phóng miền Nam và bảo vệ miền Bắc.

Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà nhiệt liệt hoan nghênh bản Tuyên bố ngày 27 tháng 3 năm 1965 và Lời kêu gọi ngày 6 tháng 4 năm 1965 của Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hưởng ứng bản Tuyên bố nói trên của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam và hô hào nhân dân miền Bắc "vừa đẩy mạnh sản xuất, xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa chiến đấu chống Mỹ, bảo vệ miền Bắc và hết lòng hết sức ủng hộ cuộc đấu tranh yêu nước giải phóng miền Nam".

Thay mặt nhân dân Việt Nam, Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà chân thành biết ơn sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ của Quốc hội, Chính phủ và nhân dân các nước xã hội chủ